



ปัญหาถนนหน้าร.พ.แม่ลาน้อย

เรียน บ.ก.

ถนนสาย 108 แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน สร้างถนนวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุเพื่อความสะดวกในการใช้ถนนเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพราะแต่เดิมถนนบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งชันคดเคี้ยว เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เมื่อมีโครงการสร้างถนนขึ้นใหม่ชาวบ้านก็คิดว่าจะได้ลดอุบัติเหตุและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วกลับมีปัญหามากกว่าถนนเดิมที่มีอยู่ พอถนนสร้างเสร็จปรากฏว่าเกาะกลางถนนมีขนาดใหญ่ กว้างกว่าถนนที่รถวิ่ง ได้อีกด้วย รางระบายน้ำมีการทำเป็นตัว V แบบไม่มีฝาปิด ชาวบ้านต้องการทำเป็นตัว U แล้วมีฝาปิด หรือแบบฝังท่อจะดีกว่าหรือไม่ อยากนำเสนอให้มีการตรวจสอบว่าการก่อสร้างถนนบริเวณดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลนหรือไม่ งบประมาณในการก่อสร้างเท่าไร รางระบายน้ำแบบตัว V สามารถสร้างในพื้นที่ชุมชนได้หรือไม่

ด้วยความเคารพ
ทองแท้

ตอบ ทองแท้

กรมทางหลวงน่าจะมีความจำเป็นให้ชาวแม่ลาน้อยได้รับทราบ เหตุใดจึงออกแบบถนนเช่นนี้ ความจำเป็นที่ต้องมีเกาะกลางขนาดใหญ่ รวมไปถึงปัญหารางระบายน้ำไม่มีฝาปิด สร้างความลำบากให้ชาวบ้านในย่านดังกล่าวจะแก้ไขได้อย่างไร

แค่เด็กร้องไห้โดนตัดคะแนน

เรียน บ.ก.ข่าวสด

โรงเรียนแห่งหนึ่งออกประกาศมาตรฐานการสอบเข้า

เข้มเกิน คนเป็นพ่อเป็นแม่ฟังแล้วหัวใจแทบละลาย คือระหว่างการทดสอบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 หากนักเรียนที่เข้าทดสอบร้องไห้ ให้หักคะแนนฐานที่ร้องไห้ฐานละ 3 คะแนน โช้ เด็กวัยขนาดนั้นเห็นคนเยอะเยอะ เจอะคนแปลกหน้า เด็กบางคนกลัวก็ร้องงอแง เด็กยังไม่มีความพร้อม ไม่น่าเอามาตรฐานนี้มาใช้ในการคัดเลือกเด็กปฐมวัยขนาดนี้ยังไม่รู้คำว่าแพ้หรือชนะคืออะไร ยังไม่ทันรู้ความหมาย แคร่ร้องไห้ออกมาก็ถูกตัดไป 3 คะแนนแล้ว ไม่ยุติธรรมสำหรับเด็กเลย ใหนว่าสถิติเด็กเกิดน้อยลงโรงเรียนบางโรงเรียนต้องยุบมาเรียนรวมกัน โรงเรียนเอกชนหลายแห่งปิดกิจการเพราะมีเด็กเรียนน้อยมากทำให้ขาดทุน ถ้าใช้มาตรฐานนี้จริงถือว่าสวนทางกับภาวะโรงเรียนร้างที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน

หนูจุก

ตอบ หนูจุก

ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวชี้แจงถึงเหตุผลท่านเองว่าป้องกันไม่ให้เด็กคนอื่นเสียสมาธิจากการที่เด็กบางคนร้องไห้สุดท้ายทวนกระเสียวพากษ์วิจารณ์ไม่ไหว ยอมทบทวน และยกเลิกแล้ว

หมู่บ้านเอื้ออาทร-น้ำรั่ว

เรียน บ.ก.ข่าวสด

ผมอาศัยอยู่หมู่บ้านเอื้ออาทร (บ้านจาง) อ.เมือง จ.ปทุมธานี เดือดร้อนมากปัญหาน้ำห้องบนรั่วลงโดยไหลมาตามฝ้ามีรอยคราบอยู่ ซึ่งถ้าห้องข้างบนทำกิจกรรม เช่น ซักผ้า หรือใช้น้ำเยอะๆ ทิ้งไว้ ผมจะได้ยินเสียงน้ำเพราะท่อน้ำทิ้งมันจะอยู่ข้างใน ถ้าได้ยินเสร็จเท่านั้นที่ประมาณชั่วโมงน้ำก็จะซึมลงมาแบบนี้ทั้งคืนจนรุ่งเช้า เป็นมานานประมาณ 5 เดือนแล้ว แจ้งผู้ดูแลไปแล้วยังไม่มีการแก้ไข ตอนนี้ก็เริ่มเป็นมากขึ้น น้ำรั่วลงมาเยอะต้องเอาผ้ามาปู ไม่เช่นนั้นน้ำจะเต็มห้อง จึงอยากให้การเคหะแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบด้วย

แก้ว

ตอบ คุณแก้ว

การเคหะแห่งชาติคงได้รับทราบข้อร้องเรียนของคุณแล้วหวังว่าจะรีบดำเนินการแก้ไข อย่าให้เสียชื่อหมู่บ้านเอื้ออาทร